



Title :	เจียงฮาย เกมส์ (1)
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่น ข่าวลี้ หน้า 8
Date :	วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560

“เฉลิมชัย” ลุย “เจียงฮายเกมส์” “น้องวิว เยาวภา” เสนอตัว

เสนอตัว

ช่วยเชียงราย

ทำเรือเศรษฐกิจ



ผู้สื่อข่าวรายงานว่ ที่ห้องประชุม โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย พระมหาวิฑูริช ฐิตเมธี (ว.วิฑูริชเมธี) พระนักปราชญ์ชื่อดัง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้น

ในระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 2561 โดยเชิญนักธุรกิจผู้มีฐานะใน จ.เชียงราย เข้าร่วม โดยการประชุมมีขึ้น เนื่องจากอาจารย์เฉลิมชัย ซึ่งได้นำบรรดาศิลปินชาวเชียงรายเข้าร่วมสนับสนุน และพบว่ามีความจำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกว่า 150-200 ล้านบาท ขณะที่ทางภาครัฐ สนับสนุนให้เพียงประมาณ 50 ล้านบาท ทำให้ทางอาจารย์เฉลิม





Title :	เชียงใหม่เกมส์ (2)
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ทองถิ่น นพวิทย์ หน้า 8
Date :	วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560

ชัย ได้ใช้เงินส่วนตัวสนับสนุน การเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการเดินทางไปปรับ ครงการเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันต่อจาก จ.สงขลา ขณะ ที่บรรดาศิลปินมีการ ออกแบบและจัดทำธง ตัว มาสคอตเป็นแมงสีหูหาคา เลื้อยการแข่งขันที่สวยงาม ป้าย ฯลฯ

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว ว่า ในพิธีรับธงดังกล่าวทาง จ.เชียงราย ได้รับเสียงชื่นชม มากในเรื่องความงดงาม และความยิ่งใหญ่ โดยการ

สนับสนุนของอาจารย์เฉลิมชัยและศิลปินชาวเชียงราย จึงเป็นความ ภาคภูมิใจในฐานะที่ เราจะได้เป็นเจ้าภาพในรอบ 30 กว่าปี และเนื่องจากศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ทำให้ สามารถพัฒนาไปสู่การจัดกิจกรรมระดับอาเซียนได้ แต่เราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าทั้ง จังหวัดทำงานเป็นหนึ่งเดียวมีศักยภาพพร้อมกันได้ โดยหวังว่าการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะเป็นตัวปลุกกระแส ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 ซึ่ง จ.สงขลา เป็นเจ้า ภาพดังกล่าวพบว่าทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 4,000 ล้านบาท จึงเชื่อว่าหากเชียงราย ร่วมใจการจะทำให้เกิดเงินสะพัดมากกว่านี้แน่นอน

ด้านอาจารย์เฉลิมชัย กล่าวว่า การที่ จ.เชียงราย จะหมุนเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพ กีฬาแห่งชาติอีกครั้งนั้นคงไม่น้อยกว่า 30 ปี ซึ่งถึงเวลานั้นหลายคนคงตายไปแล้วและตน ก็คงจะไม่อยู่แล้ว ดังนั้นจึงหวัง จะสร้างประโยชน์ให้กับทางจังหวัดให้มากที่สุด โดยทุ่มงบประมาณส่วนตัวไปแล้วหลายอย่าง เช่น ตัวมาสคอตตัวละ 150,000 บาท ทำธง ตุ๊ก เลื้อย ลักษณะการแข่งขันที่ออกแบบอย่างงดงาม ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้พระอาจารย์ ว.วชิร เมธี และ รศ.ดร.วันชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งบางท่านไม่ได้เป็นคนเชียงรายแต่ก็มีจิตใจให้กับ เชียงรายจนสร้างคุณูปการเป็นอันมาก ดังนั้นจึงอยากให้บรรดาเศรษฐีที่หากินอยู่กับ พื้นที่ เชียงรายได้มาช่วยกันบ้างเพื่อร่วมสร้างประโยชน์ให้กับ จ.เชียงราย

“ตนยืนยันว่าตนจะเป็นผู้บริจาคให้กับการแข่งขันครั้งนี้มากกว่าทุกคนที่บริจาค และ แม้ว่าบริจาคหรือไม่ก็ตามตนก็จะทำเพื่อเชียงรายเพียง แต่อยากให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

